
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าป ี ๒๕๖5 

ในวันศุกร์ที่  20  พฤษภาคม  2565 
ณ   ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ    

_________________________ 
 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายมาโนช  แป้นน้อย ประธานสภาเทศบาล มาโนช  แป้นน้อย 
2. นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล รองประธานสภาเทศบาล ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล 
3. นายเดช  ทับเณร  สมาชิกสภาเทศบาล เดช  ทับเณร  
4. นายฐากร  นิรุชบวรทัต สมาชิกสภาเทศบาล ฐากร  นิรุชบวรทัต 
5. นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ สมาชิกสภาเทศบาล ณัฐกานต์  ด่านกิตติ 
6. นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล พรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ 
7. นายวิชาญ  ศรีสัญญา สมาชิกสภาเทศบาล วิชาญ  ศรีสัญญา 
8. นายบุญหลง  สนลอย สมาชิกสภาเทศบาล บุญหลง  สนลอย 
9. นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์ 
10. นายทัศนวัต  มากระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ทัศนวัต  มากระจันทร์ 
11. นายจิรายุส  สมจินดา สมาชิกสภาเทศบาล จิรายุส  สมจินดา 
12. นายมนัส  รักดี  เลขานุการสภาเทศบาล มนัส  รักดี  
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล  รองนายกเทศมนตรี นิพนธ์  สุพัฒนโกศล 
๒. นายวรวัฒน ์ น้อยโสภา รองนายกเทศมนตรี วรวัฒน์  น้อยโสภา 
๓. นายสมศักดิ์  ธนศักดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมศักดิ์  ธนศักดา 
๔. นายสมศักดิ์  ตันเจริญ ปลัดเทศบาลต าบลกระจับ สมศักดิ์  ตันเจริญ 
5. นายสุรชัย  อุดมวิฑิต ผู้อ านวยการกองช่าง สุรชัย  อุดมวิฑิต 
6. นายนิกร   ศรีพุทธโธ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิกร   ศรีพุทธโธ  
7. นางสาวสุภาพร  กันเกลา ผู้อ านวยการกองคลัง สุภาพร  กันเกลา  
8. นางฐาปณี  ตั๊นเจริญสกุลชัย ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฐาปณี  ตั๊นเจริญสกุลชัย 
9. นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อารียา  พิทักษ์ภากร 
10. นางสาวจันทกานต์  ศรีจ ารูญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จันทกานต์  ศรีจ ารูญ 
11. นางสาวสุนิศา   พุทธา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ สุนิศา   พุทธา 
12. นางสาวฉัตรลดา  สินธพ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฉัตรลดา  สินธพ 
13. นายขจรศักดิ์  พวงแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขจรศักดิ์  พวงแก้ว 
   
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนัส  ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ ติดภารกิจ 
2. นางสาวธิดาทิพย์  เลิศชุติมากุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อสมาชิกฯ  จากสมุดลงชื่อเข้าประชุมสภาฯ              
เห็นว่าสมาชิกฯ มาลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมเชิญสมาชิกเข้าประจ าที่              
ที่จัดไว้ในห้องประชุมสภาฯ 

 
นายมนัส  รักดี       - บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565   
เลขานุการสภา จึงขอเรียนเชิญ  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  จุด เทียน ธูป  บูชา             

พระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

 นายมาโนช  แป้นน้อย จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย  / ประจ าที่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมนัส  รักดี           ประกาศสภาเทศบาลต าบลกระจับ  
เลขานุการสภา    เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2565 

                                          --------------------------------- 
   

  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ  สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2565  มีมติก าหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่  2  พฤษภาคม  
2565  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  นั้น 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล                  
พ.ศ. 2496 จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่  2  พฤษภาคม  2565  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน                  
ณ ห้องประชุมสภา  ชั้น 3 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 

 

   จึงประกาศเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ   ณ  วันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

                   มาโนช  แป้นน้อย 
 

                                        (นายมาโนช  แป้นน้อย) 
                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ 
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นายมนัส  รักดี   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ท าหน้าที่ ในการประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 
เลขานุการสภา  
 

นายมาโนช  แป้นน้อย ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ สวัสดีสมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารท้องถิ่น  หัวหน้า 
ประธานสภาเทศบาล ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล                

ต าบลกระจับ  ในสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  
2565   

 ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 

นายมาโนช  แป้นน้อย       1. ตามหนังสือเทศบาลต าบลกระจับ ที่ รบ 53001/945  ลงวันที่ 12  
ประธานสภาเทศบาล พฤษภาคม  2565  นายมนัส  ใจเจน  นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ มอบหมายให้  
 นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล  รองนายกเทศมนตรี  เป็นผู้แถลงหรืออภิปรายชี้แจง

ญัตติแทน 
 

       2. ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับ ขอฝากทางหน่วยงานป้องกัน ทต.กระจับ
ให้ช่วยเตรียมความพร้อมด้วย เช่น เครื่องสูบน้ า และอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยเหลือ
ชาวบ้านในช่วงหน้าฝนนี้ด้วยครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยแรก  
   ประจ าปี 2565  เม่ือวันที่  18  กุมภาพันธ์  2565 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย      ตามท่ีสภาเทศบาลฯ  ได้มีหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ  พร้อมจัดส่งสรุป 
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  2565               

เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์  2565  จ านวน  1  ชุด ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับ
ทราบเรียบร้อยแล้ว  ขอให้ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาล  

 หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอเชิญ  
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  หากไม่มี  ท่านใดเห็นควรรับรอง  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยแรก  ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2565  โปรดยกมือ 
   

นายมนัส  รักดี  สมาชิกสภาเทศบาล มีมติ   
เลขานุการสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุม    .....11.....  เสียง 
                 ไมร่ับรองรายงานการประชุม  .......-...... เสียง 
  งดออกเสียง             .......-......   เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  ญัตติประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เปลี่ยนแปลง 
  ครั้งที่ 1/2565   
    

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล     ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 
รองนายกเทศมนตรี ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)  ที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565  ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด  แบบบูรณาการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  อ าเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่ วกันภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ                
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเสนอ
ญัตติประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
1/2565 เพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับ ทราบและใช้ประโยชน์ในการ
ประสานการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป      
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ทุกท่านได้ทราบก็ขอให้ทุกท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา

เทศบาลต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่อง  ญัตติประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5  
  เทศบาลต าบลกระจับ   
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ ด้วยเทศบาลต าบลกระจับได้จัดท า 
รองนายกเทศมนตรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 เทศบาลต าบล

กระจับ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติมหรือจ่ายเงินสะสม ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดส่ง
ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น 
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 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเสนอ
ญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 
เทศบาลต าบลกระจับ เพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับทราบ และใช้
ประโยชน์ในการประสานการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยพร้อมนี้ 

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป      
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ทุกท่านได้ทราบก็ขอให้ทุกท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา

เทศบาลต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  ญัตติประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 2/2565 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล           
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ  
รองนายกเทศมนตรี ได้อนุมัติแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน                  

3  โครงการซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)               
พ.ศ. 2561 ข้อ 21 วรรค 2 “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบ  โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด ทราบด้วย”   นั้น 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอ
เสนอญัตติประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 
2/2565 เพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับทราบ และใช้ประโยชน์ในการ
ประสานการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป       
      

นายมาโนช  แป้นน้อย  การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก 
ประธานสภาเทศบาล  ให้ทุกท่านได้ทราบ  ก็ขอให้ทุกท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่อง  ญัตติประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
   เทศบาลต าบลกระจับ   
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ                
รองนายกเทศมนตรี ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  เทศบาล

ต าบลกระจับ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติมหรือจ่ายเงินสะสม ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดส่ง
ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเสนอ
ญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลต าบลกระจับ เพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับทราบ และใช้
ประโยชน์ในการประสานการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยพร้อมนี้ 

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป            
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก 
ประธานสภาเทศบาล  ให้ทุกท่านได้ทราบ  ก็ขอให้ทุกท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการจัดท าบันทึกข้อตกลง  
 (MOU)  ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ 
 บึงกระจับ  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   

 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นมีความประสงค์ 
รองนายกเทศมนตรี ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลกระจับ ในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU)   

ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ  เรื่อง   โครงการพัฒนาพ้ืนที่บึงกระจับ  
อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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       หลักการ 
 ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลกระจับ  จัดท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ  เรื่อง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่              
บึงกระจับ  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ระหว่างอ าเภอบ้านโป่ง  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เทศบาลต าบลกระจับ องค์การบริหารส่วนต าบล             
หนองกบ  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
 

         เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลกระจับ  มีความประสงค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ  และองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอ้อ  พัฒนาพ้ืนที่บึงกระจับ  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  โดย พล.อ.              
อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้ลงพ้ืนที่รับทราบสภาพ
ปัญหาในการพัฒนาบึงกระจับ  และได้มอบนโยบายแนวทางในการพัฒนา                
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่  ให้ด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม  โดยประชาชน ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกระจับและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์  มีแหล่งท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ออกก าลั งกาย  เล่นกีฬา
ทางบกและทางน้ า  รายละเอียดปรากฏตามร่างบันทึกข้อตกลง  (MOU)                
ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะที่แนบมาพร้อมพร้อมนี้ 

 

 ซึ่งประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  การท าความตกลงร่วมกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 2  การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป  ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกัน  หรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้  หากเป็นพ้ืนที่
ติดต่อกันและประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการจัดท าบริการสาธารณะนั้น 
โดยตรง  โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(2)  เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจ หรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

 ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และน าเสนอ
สภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 
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 ดังนั้น  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลกระจับ  ในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการ
จัดบริการสาธารณะ  เรื่อง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่บึงกระจับ  อ าเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 

นายมาโนช  แป้นน้อย มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล      
 

นายมาโนช  แป้นน้อย                หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอมติที่ประชุม   สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการจัดบริการ

สาธารณะ  เรื่อง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่บึงกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  
ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   

 

นายมนัส   รักดี   สมาชิกสภาเทศบาล มีมติ 
เลขานุการสภาเทศบาล           เห็นชอบ ........11.......     เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
   ไม่เห็นชอบ   ...........-........     เสียง 
 งดออกเสียง  ...........-........     เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ  
 (บึงกระจับ) กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ (โรงเรียนวัดจันทาราม)   
 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล                เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ด้วยกองการศึกษา  เทศบาลต าบล 
รองนายกเทศมนตรี กระจับ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับทั้งสองแห่ง  

ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ                   
(บึงกระจับ) กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ (โรงเรียนวัดจันทาราม)  
โดยมีหลักการและเหตุผลต่อไปนี้ 

        หลักการ 
ตามที่เทศบาลต าบลกระจับได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกระจับ  

(บึงกระจับ) และ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ (โรงเรียนวัดจันทา
ราม) ขึ้น เพราะเล็งเห็นการจัดการศึกษาแก่เด็กเล็ก   มีความส าคัญอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นวัยที่พร้อมรับการพัฒนาที่สูงสุดในการพัฒนาจะต้องได้รับการ             
เอาใจใส่ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพ เพ่ือให้เป็นทรัพยากรที่
มีคุณภาพ   
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  อาศัยอ านาจตามมาตรา 250 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 
เทศบาลต าบลกระจับ ได้จัดตั้ งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กต าบลกระจับ โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
   1. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความเสมอภาค ในด้านสิทธิและโอกาสที่จะ
ได้รับการศึกษา 
   2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา อย่างสมบูรณ์และครบทุกด้าน 
   3. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถเข้ารับการศึกษาระดับที่
สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ 

           เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลกระจับได้รายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลกระจับ (บึงกระจับ)  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ิมข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น   โดยรายงานผ่านอ าเภอบ้านโป่งและจังหวัดราชบุรี เพ่ือขอรับ
จัดสรรงบประมาณในด้านต่าง ๆ แต่จากหนังสืออ าเภอบ้านโป่งที่ รบ 0023.12 
ลงวันที่  20  มกราคม 2565  ประกอบหนั งสื อจั งหวัดราชบุ รี  ที่  รบ 
0023.3/1765 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565  เรื่อง การรายงานขอจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ (บึงกระจับ) ของเทศบาลต าบลกระจับ 
พบว่า ผังบริเวณที่ตั้ งของเทศบาลต าบลกระจับ (บึงกระจับ) ตั้ งอยู่บนที่
สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงฉบับที่ 1955/2508 และ
ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว 
ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ (บึงกระจับ)  ของ
เทศบาลต าบลกระจับจึงไม่เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานการด าเนินงาน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ 
เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นควรด าเนินการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กระจับ (บึงกระจับ) รวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ (วัดจันทา
ราม) โดยมีเหตุผลในการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ สถานศึกษาจะได้รับ
งบประมาณต่าง ๆ  ทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การบริหารวิชาการ รวมถึง
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  (สมศ.)  และการพัฒนา
การศึกษาในด้านต่าง ๆ  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดเวทีประชาคม เพื่อส ารวจความเห็นคิดของชุมชนในรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 2. หากชุมชนมีความต้องการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้น าเรื่องเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
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 3. จัดท าแผนการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4. จัดท าประกาศย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 5. รายงานการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
โดยให้รายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี 
 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติดังกล่าว เพื่อเสนอ
สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ  ขอเชิญ สท.บุญหลง  สนลอย 
รองประธานสภาเทศบาล          เรียนเชิญครับ 
 

นายบุญหลง  สนลอย            เรียน ประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญหลง สนลอย  ผมจะขอสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ครับ  ว่าถ้าเกิดเรารวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ไม่ทราบว่าจะเอานักเรียนทั้ง                

2 ศูนย์มารวมหรือแยกกัน และทุกวันนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กที่บึงกระจับยังมีนักเรียน
อยู่หรือไม่ครับ ขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ จะได้บอกกับชาวบ้านถูกต้อง
ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล ขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงด้วยครับ  เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล       
 

นายนิพนธ์  ศุพัฒนโกศล        เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเรียนให้ทราบว่า 
รองนายกเทศมนตรี  อยู่ในข้อกฎหมาย ดังนั้น การปฏิบัติงานหรือการท างานทุกอย่าง ในส่วนของ

รายละเอียดจะให้ท่านปลัดชี้แจงให้ทราบครับ 
 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล  ขอเชิญนายสมศักดิ์  ตันเจริญ  ปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงด้วยครับ  เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล      
 
นายสมศักดิ์  ตันเจริญ       เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ส าหรับนักเรียนที่ศูนย์ 
ปลัดเทศบาลต าบลกระจับ  พัฒนาเด็กเล็กบึงกระจับยังมีนักเรียนที่เรียนอยู่ตามปกติครับ แต่แค่ท ารายชื่อไป

เพ่ือป้อนเข้าระบบของโรงเรียนวัดจันทาราม ส่วนการบริหารจัดการ การเรียน               
การสอน ครูก็ยังมีการจัดการเรียนการสอนเหมือนเดิมครับ และหลังจากที่เรา
ด าเนินการ เพราะต้องการงบประมาณจากกรมส่งเสริม เข้ามาบริหารจัดการครับ 
ขอบคุณครับ 

  

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ 
รองประธานสภาเทศบาล      จะอภิปราย  ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการรวมศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลกระจับ  (บึงกระจับ)  กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กระจับ (โรงเรียนวัดจันทาราม)  ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   
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นายมนัส   รักดี   สมาชิกสภาเทศบาล มีมติ 
เลขานุการสภาเทศบาล          เห็นชอบ  ........11......     เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   ..........-........     เสียง 
 งดออกเสียง  ..........-........     เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  9   เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบอาคาร SML ของหมู่ที่ 11 ต าบลหนองอ้อ 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  

 
 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล  ด้วยนายสมชาย ทรัพย์เย็น  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต าบลหนองอ้อ  อ าเภอ             
รองนายกเทศมนตรี บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์มอบอาคารอาคาร SML ของหมู่ที่ 11 

ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาล
ต าบลกระจับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

      หลักการ 
 ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ ในการรับมอบอาคาร SML ของหมู่
ที่ 11 ต าบล  หนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล.             
ชั้นเดียว ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่  11 ต าบลหนองอ้อ 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  เพ่ือให้เทศบาลต าบลกระจับสามารถเข้า
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากอาคาร SML   
 

เหตุผล 
ตามที่ หมู่ 11 ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้รับ

งบประมาณจ านวน 200,000.- บาท  เพ่ือก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 
ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร ซึ่งตั้งอยู่  หมู่ที่   11 ต าบลหนองอ้อ 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แต่เมื่อจัดสร้างเสร็จแล้ว หมู่บ้านไม่มีงบประมาณ
ส าหรับการบ ารุงรักษา   นายสมชาย  ทรัพย์เย็น  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ต าบล
หนองอ้อ   อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงประสานให้เทศบาลต าบลกระจับ  
เข้าดูแลบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากอาคาร SML โดยได้ท าการประชุม
ประชาคมเพ่ือส ารวจความคิดเห็นไปแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และที่
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบอาคาร SML หลังนี้ให้เทศบาลต าบลกระจับ      

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับพิจารณาต่อไป 
 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ ท่าน สท.บุญหลง  สนลอย     
รองประธานสภาเทศบาล          เรียนเชิญครับ 
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นายบุญหลง  สนลอย         เรียน ประธานสภาและคณะผู้บริหารทุกท่าน  ขอสอบถามคือเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ได้มอบอาคารSMLให้กับเทศบาลต าบลกระจับเป็นผู้ดูแล แบบนี้จะไม่ผิดระเบียบ

ใช่หรือไม่ครับ เพราะเราไม่ได้ให้เทศบาลฯไปจัดตั้ง และถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าทุก
หมู่บ้านก็น่าจะมอบให้ เพราะจะได้มาบ ารุงรักษาของเทศบาลต าบลกระจับให้
ดูแลถึงเราไม่ได้จัดสร้างขึ้นมา ก็อาจจะเป็นพวกสถานที่พุพัง ที่เสียหาย ขอให้ท่าน
ประธานสภาฝากถึงคณะผู้บริหารได้ชี้แจงด้วยครับ 

 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามครับ เชิญครับ    
รองประธานสภาเทศบาล      
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล     เรียน ท่านประธานสภา ขอตอบข้อชี้แจงของท่าน สท.บุญหลง สนลอย อาคาร  
รองนายกเทศมนตรี SMLที่ทางผู้ใหญ่สมชาย ทรัพย์เย็น มอบให้  บังเอิญว่าเป็นที่สาธารณะของเรา 

และเห็นว่าเราน่าจะเอามาท าสาธารณะประโยชน์หรือท าอย่างอ่ืนได้ ถ้าเป็นของ 
ที่อ่ืนจะมอบให้เทศบาล ต้องดูข้อกฎหมายก่อนครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ ท่าน สท.บุญหลง  สนลอย     
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญครับ 
 

นายบุญหลง  สนลอย          เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกทุกท่าน ที่ผมสอบถามว่าทีเ่รามี 
สมาชิกสภาเทศบาล   ศาลาประชาคมเยอะนะครับในเขตเรา มีทั้ง ม.4 ม.9 หรือว่าดอนกระเบื้อง             

ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เขาอาจจะท าหนังสือมอบให้เราเลย เพราะว่าให้เราดูแลรักษา 
ผมพูดในภาพรวมในส่วนของเขตเรา ลองดูครับ ไม่ได้มีอะไร แต่แค่ปรึกษาดูครับ 
เพราะเห็นว่ามีท่ีเดียวครับ 

  

นายมนัส  รักดี          เรียน  ประธานสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตตอบคร่าวๆ  ถ้าผู้ใหญ่ไม่มอบเรา 
เลขานุการสภา       ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ครับ เพราะผู้ใหญ่เขามอบให้เราเพ่ือให้เป็นความดูแล  

ของเทศบาลถ้าเรารับมอบอ านาจเรากส็ามารถดูแลได้ครับ 
  

นายมาโนช  แป้นน้อย ขอเชิญ ท่าน ปลัดสมศักดิ์ ได้ชี้แจงครับ  เรียนเชิญครับ     
ประธานสภาเทศบาล  
  

นายสมศักดิ์  ตันเจริญ     เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาทุกท่าน  ขออ้างถึงหนังสือ  
ปลัดเทศบาลต าบลกระจับ ราชการครับ ในกรณีเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องพัสดุ

การรับมอบเป็นผู้ดูแล จะติดมีเงื่อนไขและให้เป็นอ านาจของสภาพิจารณา เพราะ
เวลามอบมาแล้วจะติดใช้งบประมาณในการบ ารุงดูแลรักษา แต่ในบางกรณี เช่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลกระจับซึ่งเป็นที่ดินของ
เทศบาลฯ แต่ถ้าเป็นกรณีอ่ืน ก็พิจารณากันไป เช่นกรณีเป็นที่ชลประธาน   เรา
ต้องมีเอกสาร ได้รับมอบจากตัวอาคารว่าให้สร้างหรือไม่ ถ้าไม่มี   ถึงผู้ใหญ่บ้าน            
จะมอบก็จริง เราไม่สามารถรับมอบได้ เพราะยังไม่เข้าองค์ประกอบตามกฎหมาย 
แต่ถ้ามีหลักฐาน ซึ่งกรณีนี้เราไม่ได้ประสานทางอ าเภอ ที่ก ากับดูแลในการใช้
งบประมาณ ทางอ าเภอได้แนะน าว่าให้ เรามีการประชาคม เราต้องผ่าน
กระบวนการประชาคมโดยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 
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นายมาโนช  แป้นน้อย                หากไมม่ีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอมติที่ประชุม   สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบในการรับมอบอาคาร SML ของหมู่ที่ 11  ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   
 

นายมนัส   รักดี   สมาชิกสภาเทศบาล มีมติ 
เลขานุการสภาเทศบาล          เห็นชอบ  ........11.......     เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   ..........-.........     เสียง 
 งดออกเสียง  ..........-.........     เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  10   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  (กองการศึกษา) 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล       เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ด้วยกองการศึกษา มีความจ าเป็น 
รองนายกเทศมนตรี ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่              

ซึ่ งมิได้ตั้ งจ่ายไว้จึงขอโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนเพ่ิม – โอนลด งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา / งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบด าเนินงาน / ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ตั้งไว้จ านวน 150,000.- บาท คงเหลือจ านวน  40,000.- บาท  
ขอโอนลดจ านวน  39,500.-  บาท 
 
 

โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
       1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 39,500.- บาท 
ประกอบด้วย 
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  1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน  1  ชุด ราคา 22,000.- บาท  
    1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีราคา 15,000 บาท  
    1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ราคา 2,500 บาท 
รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานและราคากลางกระทรวง ICT 
 
 

รวมโอนลด - โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  จ านวน  39,500.- บาท  
 

เหตุผล 
เนื่องจาก เทศบาลต าบลกระจับ มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน แต่มิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม – โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตามรายการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย               
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2563 หมวด 4 
ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลดที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล     
 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย                 หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  เพ่ือไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  1 รายการ ตามที่ผู้บริหารเทศบาล
เสนอโปรดยกมือ   

 
 

นายมนัส  รักดี  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่......12.....เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล            ไม่อนุมัติ   ........-.........      เสียง 
 งดออกเสียง  ........-.........      เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  11  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล              เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ด้วยงานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
รองนายกเทศมนตรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป         

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  แต่มิได้ตั้งจ่ายไว้จึงขอ โอนลด -              
โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 

หลักการ 
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ายรูป  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

                     โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบด าเนินงาน / ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 ตั้งไว้จ านวน  250,000.-  บาท  คงเหลือก่อนโอน จ านวน  147,670 .- บาท  
 ขอโอนลด  จ านวน 40,000.- บาท 

 
 
 

 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

- จัดซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  1  ชุด จ านวน 40,000 บาท             
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1 กล้อง เป็นกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (DSLR) หรือ
ดีเท่ามีความละเอียดไม่น้อยกว่า 26  ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพคแฟลต                
ในตัว สามารถเป็นสื่อบันทึกข้อมูลได้  และถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไป                  
ยังคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมกระเป๋าบรรจุกล้องและอุปกรณ์  
 
 

รวมโอนลด - โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 40,000.- บาท  
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เหตุผล 

 

 เนื่ องจาก งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของเทศบาลต าบลกระจับ ให้ประชาชนในพ้ืนที่  และพ้ืนที่
ใกล้เคียง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ แต่มิได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่ม – โอนลด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิน่” 

 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล      
 

นายมาโนช  แป้นน้อย                 หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ชุด  ตามที่ผู้บริหารเทศบาลเสนอ
โปรดยกมือ   

 

นายมนัส  รักด ี สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่......12.....เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล            ไม่อนุมัติ   ........-.........      เสียง 
 งดออกเสียง  ........-.........      เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  12   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองคลัง) 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล ตามท่ีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  ต าบลกระจับไดอ้นุมัติ และประกาศใช้แล้ว นั้น 
                        

        กองคลัง มีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอนลด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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หลักการ 
      ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนเพิ่ม - โอนลด งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง 
 งบบุคลากร 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ตั้งไว้จ านวน  3,250,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน  1,919,720  บาท  
 ขอโอนลด   27,500  บาท 
        

  โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ ์
  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

  1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด       
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท 
  2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จ านวน  2 ชุด ราคาชุดละ 4,000 บาท  เป็นเงิน 8,000 บาท  

   3) จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 va ราคาชุดละ 2,500 บาท  
  เป็นเงิน  2,500 บาท 
 

เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 

-เหตุผล- 
 ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก ทดแทนเครื่องเดิมมีสภาพเก่าช ารุด จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายการข้างต้น ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยการ          
โอนเพ่ิม - โอนลด ที่ท าให้ลักษณะประมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล      
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นายมาโนช  แป้นน้อย           หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

เพ่ื อไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณ ฑ์   คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  3 รายการ  ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   

 
นายมนัส  รักดี สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่.....12......เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล            ไม่อนุมัติ   .........-.......      เสียง 
 งดออกเสียง  .........-.......      เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  13 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  
  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด   
ประธานสภาเทศบาล         
 
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล                เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ ตามที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลกระจับ ได้อนุมัติและประกาศ                  

ใช้แล้ว  นั้น 
 

      ส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอนลด งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

     หลักการ 
 ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนเพ่ิม - โอนลด  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
โอนลด  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้จ านวน 1,060,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน  317,610.-  บาท   
ขอโอนลด 85,000.- บาท 
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โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์การเกษตร 
       จัดซื้อท่อสูบน้ าพญานาคสแตนเลส ชนิดติดตั้งเครื่องสูบน้ า มีล้อส าหรับ
เคลื่อนย้าย 2 ล้อ  ขนาด 8 นิ้ว ความยาว  3  เมตร จ านวน 1 ท่อ  ราคาท่อละ  
40,000.-  บาท  และขนาด 8 นิ้ว  ความยาว 5 เมตร  จ านวน  1  ท่อ ราคา
ท่อละ  45,000.-  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  85,000.-  บาท   
 

รวมโอนลด - โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 85,000.- บาท  
 

                     เหตุผล 
        ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
เนื่องจากเครื่องเดิมมีเสื่อมสภาพการใช้งานและไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอนลด  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565                
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ตามรายการข้างต้น ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบ
ลงทุน  โดยการเพ่ิม - โอนลด ที่ท าให้ลักษณะประมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับ พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล      
 

นายมาโนช  แป้นน้อย                 หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  จัดซื้อ
ท่อสูบน้ าพญานาคสแตนเลส ชนิดติดตั้งเครื่องสูบน้ า จ านวน  1 รายการ ตามที่
ผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   

 
นายมนัส  รักดี สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่.....12......เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล            ไม่อนุมัติ   ........-........      เสียง 
 งดออกเสียง  ........-........      เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  14 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 
  อิเล็กทรอนิกส์ (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล      เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ ตามที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลกระจับ ได้อนุมัติ และประกาศ         

ใช้แล้ว  นั้น 
 

        ส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอนลด งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

     หลักการ 
        ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนเพ่ิม - โอนลด  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  โอนลด  
               แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงภายใน 
               งบบุคลากร 
              เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
               ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                ตั้งไว้จ านวน 1,060,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 362,610.-  บาท   
  ขอโอนลด  45,000.-  บาท 
 

               โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
              แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
              งบลงทุน 
               ค่าครุภัณฑ ์
                 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

        1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)   จ านวน  1  ชุด   ราคาชุดละ  17,000.-  บาท   
เป็นเงิน  17,000.-  บาท 
       2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 ชุด  
ราคาชุดละ  16,000.- บาท  เป็นเงิน  16,000.-  บาท 
      3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จ านวน 3 ชุด  ราคาชุดละ  4,000.-  บาท   
เป็นเงิน  12,000.-  บาท 

 

รวมโอนลด - โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 45,000.- บาท  
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  เหตุผล 
       ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเครื่องเดิมมีสภาพเก่าช ารุดและไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอนลด  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565   เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ตามรายการข้างต้น 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด  4 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม - โอนลด ที่ท าให้ลักษณะประมาณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับ พิจารณาอนุมัติ 

ต่อไป 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล      
 

นายมาโนช  แป้นน้อย                 หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เพ่ือไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุ ภัณฑ์   คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  3 รายการ ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   

 

นายมนัส  รักดี สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่......12.....เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล            ไม่อนุมัติ   .........-........      เสียง 
 งดออกเสียง  .........-........      เสียง 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  15 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
   (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล              เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ตามท่ีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลกระจับ ได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว 

นั้น 
 

       ส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอนลด งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

     หลักการ 

         ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนเพ่ิม - โอนลด  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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  โอนลด  
               แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
               งบบุคลากร 
              เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
               ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                ตั้งไว้จ านวน 937,100.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 465,340.-  บาท   
  ขอโอนลด 50,000.- บาท 
 

               โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
              แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              งบลงทุน 
               ค่าครุภัณฑ ์
                 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด  จ านวน  1  ชุด 
   1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ขนาด ก าลังส่ง 40 วัตต์    ราคา 30,000.- บาท 
   2) เสาวิทยุ,ขาจับ,สายน าส่งสัญญาณ,หม้อแปลง ฯลฯ  ราคา 20,000.- บาท 
    รวมทั้งสิ้นจ านวน  50,000.- บาท  

 

  รวมโอนลด - โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 50,000.- บาท  
 

  เหตุผล 
       ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เนื่องจากเครื่องเดิม มีสภาพเก่าการส่งสัญญาณไม่ชัดเจนและไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม -  โอนลด  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายการข้างต้น 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน  โดยการเพ่ิม - โอนลด ที่ท าให้ลักษณะประมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด  
ประธานสภาเทศบาล      ชี้แจงครับ 
 

นางสาวจันทกานต์  ศรีจ ารูญ          เรียน  ประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน  วิทยุสื่อสารชุดนี้  
สมาชิกสภาเทศบาล       คือ วิทยุสื่อสารประจ าที่ เป็นตัวแม่ที่ติดตั้งประจ าศูนย์งานป้องกันฯค่ะ ส่วนใน

เรื่องของเสามากับชุดวิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ ์
     

นายมาโนช  แป้นน้อย           มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ   
ประธานสภาเทศบาล   หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด 

เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน  1 รายการ ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   

 



 
- 23 - 

 
 

นายมนัส  รักดี สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่.....12......เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล            ไม่อนุมัติ   ........-.........      เสียง 
 งดออกเสียง  ........-.........      เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  16 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   
   (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล        เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ตามที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลกระจับ ได้อนุมัติ และประกาศใช้แล้ว  
 นั้น 

      ส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอนลด งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   

                                 หลักการ 
        ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนเพ่ิม - โอนลด  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

              โอนลด  
              แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
              งบบุคลากร 
             เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
              เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
               ตั้งไว้จ านวน 4,920,120.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 2,320,770.-  บาท   
 ขอโอนลด 200,000.- บาท 
 
 

              โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
             แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
             งบลงทุน 
              ค่าครุภัณฑ ์
                ครุภัณฑ์ส านักงาน  

         1. จัดท าป้ายกล่องไฟ ชื่อ เทศบาลต าบลกระจับ พร้อมโลโก้เทศบาลฯ 
ส าหรับติดตั้ง บนอาคารส านักงาน ขนาดความยาวของชื่อ เทศบาลต าบลกระจับ 
รวมโลโก้เทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร จ านวน  1  ป้าย ราคาป้ายละ  
200,000.- บาท 

 

รวมโอนลด - โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 200,000.- บาท  
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                           เหตุผล 
        ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
เนื่องจากเทศบาลฯ  มีภารกิจในการบริการสาธารณะและการด าเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โดยที่ตั้งของอาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 
ประกอบด้วย  อาคารส านักงานและอาคารที่จอดรถดับเพลิง ตั้งอยู่บริเวณริมทาง
หลวง หมายเลข 3525  ซึ่งบริเวณที่ตั้งดังกล่าวมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงท าให้
การมองเห็นหรือเข้าถึงส านักงานฯไม่สะดวกในการมาติดต่อราชการทั้งกลางวัน
และกลางคืน  ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาติดต่อราชการได้อย่าง
สะดวกและพบเห็นตัวอาคารได้ง่าย จึ งมีความจ าเป็นต้องติดตั้ งป้ ายชื่อ               
“เทศบาลต าบลกระจับ” พร้อมโลโก้เทศบาลฯ  ชนิดป้ายกล่องไฟ ส าหรับติดตั้ง
บนอาคารส านักงาน เทศบาลต าบลกระจับ  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอน
ลด  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ตามรายการข้างต้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4  ข้อ  
27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยการเพ่ิม - โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะประมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับ พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

 
นายมาโนช  แป้นน้อย  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล      
 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย                 หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดท าป้าย
กล่องไฟ ชื่อ เทศบาลต าบลกระจับ พร้อมโลโก้เทศบาลฯ ส าหรับติดตั้ง บน
อาคารส านักงาน  จ านวน  1 รายการ ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   

 

นายมนัส  รักดี สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่......12......เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล            ไม่อนุมัติ   ........-.........      เสียง 
 งดออกเสียง  ........-.........      เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  17   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
  

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  ขอเชิญ นายพรเทพ   
ประธานสภาเทศบาล  นิมิตรนิวัฒน์  
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์      เรียน  ประธานสภาเทศบาล กระผม นายพรเทพ นิมิตรนิวัฒน์ ช่วงนี้เป็นช่วง 
สมาชิกสภาเทศบาล  หน้าฝนเราจะพบปัญหาเหมือนเดิม เกี่ยวกับน้ าท่วมและจุดหลักๆของเรา ซึ่งเรา

รู้อยู่แล้วว่าบริเวณไหน และช่วงนี้ผมอยากให้ช่วยคือ 1. ลอกท่อระบายน้ าซอย 
20 เพ่ือให้การระบายน้ าคล่องตัวยิ่ งขึ้น  2. อยากให้ขุดลอกคลอง ไม่ ใช่             
แค่ลอกคลองครับ อยากให้ขุดเลยครับ เพราะจะสามารถเอาดินเลนออก                  
เพ่ือรองรับน้ าได้อีกเยอะ ซึ่งในเขต 2  จะมีอยู่ 2 – 3 จุด อยากให้รีบด าเนินการ
ช่วงนี้เลย จะได้แก้ไขปัญหาได้ทัน และมีจุดหลักๆเพ่ิมเติม ขอฝากทางผู้บริหาร 
ให้ส ารวจจุดหลักที่ใหญ่ๆ ว่าบริเวณไหนน้ าท่วมและชาวบ้านเดือดร้อนมากที่สุด
จะมีอยู่  ไม่กี่จุด เป็นจุดหลักเราต้องใช้เครื่องใหญ่ ให้ดูว่าเครื่องสูบน้ าให้เหมาะ
กับปริมาณที่ต้องสูบ ถ้าจะเสนอเพ่ือจัดซื้อลองเสนอเข้ามานะครับ เพ่ือจะได้
ประจ าจุดเลยครับ ก็ขอน าเสนอไว้ครับ 

  

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  ขอเชิญ สท.ฐากร นิรุชบวรทัต     
ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญครับ 
 

นายฐากร  นิรุชบวรทัต       เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายฐากร นิรุชบวรทัต  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอความอนุเคราะห์ท่านประธานถึงคณะผู้บริหาร 1. ถนนที่โดนน้ า ซ.ลุงวัง            

ที่เดิมครับ บริเวณนี้เราเห็นใจมากครับ มีการล้างรถ น้ าจะไหลมารวมที่ถนน            
ท าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ขอความกรุณาช่วยดูแลให้ด้วยครับ 2. เมื่อเช้ามีชาวบ้าน
ได้ชี้แจงว่าไฟฟ้าดับ ซ.15 ทุ่งน้อยครับ ดับมาหลายวันแล้ว ถ้ามีเวลาขอให้ช่วยไป
ซ่อมแซมให้ด้วยครับ 3. ซอยปั๊มแก๊สหัวโป่ง บริเวณนี้เคยให้ไปตัดต้นไม้ คือถ้า
ไฟฟ้าดับซึ่งชาวบ้านในซอยจะแจ้งผู้ใหญ่ต๋อย ทางผู้ใหญ่ก็แจ้งกลับมาว่าเป็น             
เขตเทศบาล เป็นถนนของเทศบาล ก็ขอรบกวน ท่านประธานสภา ถึงผู้บริหาร             
ถ้าเปลี่ยนหลอดได้ ขอให้เปลี่ยน ขอเป็นหลอด LED ได้ถือว่าดี และได้มีการ
ถ่ายภาพมาเปรียบเทียบระหว่างเขต อบต. กับเทศบาล ซึ่งเขต อบต.สว่าง                 
ส่วนเขต เทศบาลมืดครับ ขอรบกวนท่านประธานสภาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  ขอเชิญ สท.เดช  ทับเณร 
ประธานสภาเทศบาล   
 
 

นายเดช  ทับเณร        เรียน ประธานสภา ขอสอบถามความคืบหน้า การซ่อมแซมถนนสายปั๊มแก๊ส 
สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ว่าผู้รับเหมาท าไว้ ซึ่งเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว เพราะบริเวณนั้นลึกมาก อยากรู้

ว่าจะมาด าเนินการให้เมื่อไหร่ ขอฝากคณะผู้บริหารให้ช่วยเร่งด าเนินการด้วยครับ 
เพราะช่วงเสาร์-อาทิตย์ จะมีรถเข้าออกซึ่งเป็นทางลัด ก็ขอฝากท่านประธานถึง
ผู้บริหารให้ช่วยเร่งรัดด าเนินการให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่   ขอเชิญ สท.บุญหลง สนลอย 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
 

นายบุญหลง  สนลอย           เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมมี 2 เรื่อง ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล       1. ขอสอบถามไม่ทราบว่าเป็นทางผู้รับจ้างหรือเป็นทางเจ้าหน้าที่เรา เกี่ยวกับการ

ติดตั้งกระจกโค้ง ขอให้ก าชับหน่อยครับ ภาพนี้บริเวณ ซ.20 ออกจากซอย             
ขอฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหารช่วยตรวจสอบว่าเป็นของเราหรือผู้รับเหมา
ครับ 2.เรื่องน้ าท่วม เรื่องการก่อสร้าง การถมดิน การขออนุญาตกับเทศบาล               
ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง กับท่านปลัด ที่ ได้ลงพ้ืนที่ ไปดูแลความเดือดร้อน                
ของประชาชนและขอฝากในการขออนุญาตก่อสร้างหรือว่าการถมดิน การที่เรา
อนุมัติไป แต่เราไม่ได้ไปดูการท างาน ขอให้ไปดูบ้างครับว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ 
เพราะเวลาเกิดปัญหา เราต้องมาแก้ไขปัญหากันอีก ก็จะเดือดร้อนทางเราครับ 
ขอบคุณครับ 

  
 

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.พรเทพ นิมิตรนิวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
  
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์      เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา  ผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  สท.บุญหลง สนลอย พอดีได้เห็นภาพถ่ายกระจกบริเวณนี้ดูแล้วขนาดเล็กเกินไป 

และส่วนโค้งไม่สอดคล้องกับซ้ายขวา ที่เราจะต้องมองเห็น แต่เราต้องการคือ 
จะต้องตอบรับทั้ง2ฝั่ง อย่างเช่น ซ.21/1 และซอย20/1 คือมองไม่เห็นด้านข้าง
เลย ซึ่งอย่างในภาพที่จะเห็นด้านหน้าอย่างเดียว ซ้าย-ขวา เราจะไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้เลย ความโค้งหรือความที่เราต้องการใช้ เราจะเสียงบประมาณ
เปล่าๆครับ ถ้าหากว่าแคบจริงๆ ผมขอให้ เป็น  2 บานก็ได้  ให้ เป็นเหมือน
สามเหลี่ยม เพ่ือจะได้เห็นซ้าย ขวา เพ่ือลดอุบัติเหตุ แต่ ณ ตอนนี้คือใช้ไม่ได้ครับ 
ขอฝากด้วยครับ 

   
 

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่   ขอเชิญ ท่านยงยุทธ 
ประธานสภาเทศบาล  หลีล้วนฐิติกุล เชิญครับ 
 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล     เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผมขอ 
รองประธานสภาเทศบาล ฝาก 2 เรื่อง 1. ท่อระบายน้ าที่ฝังใหม่ ไม่ทราบว่าตอนนี้แก้ปัญหาเสร็จแล้วหรือ

ยัง เพราะดูลักษณะน่าจะมีกระสอบทรายหรือว่าดินโคลนที่ขวางกั้นอยู่             
2. ขอฝากผอ.กองช่าง เรื่องน็อตฝาท่อ อยากให้น าจารบีไปทาให้หน่อยครับ 
เพราะกลัวจะเป็นสนิม เพราะเวลาจะเปิดฝาท่อ จะเปิดล าบาก ถ้าทาจารบีที่น็อต
หรือบานพับจะช่วยให้เปิดได้ง่ายข้ึนครับ ขอฝากด้วยครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  ขอเชิญ สท.ณัฐกานต์ ด่านกิตติ   
ประธานสภาเทศบาล  
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น.ส.ณัฐกานต์  ด่านกิตติ      เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา  มีชาวบ้านขอเนินสะดุดบริเวณ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ภายในหมู่บ้าน ซีเค เพราะบริเวณนั้นมีรถมอเตอร์ไซต์ที่ใช้ความเร็วค่อนข้างมาก

แล้วชาวบ้านกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กหรือคนที่ใช้เส้นทางนั้นและอีกจุดหนึ่ง
ที่ชาวบ้านขอเนินสะดุดบริเวณสถานที่ออกก าลังกายในหมู่บ้าน ซีเค เพราะ
บริเวณนั้นชาวบ้ านจะใช้กัน เยอะมากในช่วงเวลาเย็นหรือ ช่วงเช้า จะมี
มอเตอร์ไซค์และรถยนต์ที่ใช้ความเร็วสูง ขอฝากมาน าเสนอ  และบริเวณซอย 2 
ซอย 3 แต่ ก็ดูความเหมาะสมด้วยค่ะ ฝากถึงกองช่างให้ ดูว่าบริเวณไหน               
ที่เหมาะสม อีกเรื่องชาวบ้านฝากถามเรื่องกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน ซีเค ยังใช้ได้
อยู่หรือไม่และถ้าจะขอดูจะขอดูได้ที่ไหนชาวบ้านฝากถามมานะคะ  ฝากท่าน
ประธานไปถึงท่านผู้บริหารด้วยค่ะ  ขออนุญาตเปิดภาพค่ะ  ภาพที่เห็นเป็นโซน               
ที่ชาวบ้านแจ้งว่าอยากได้ เนินสะดุด แต่ทางเราได้แจ้งไปว่าต้องดูตามความ
เหมาะสม แต่ขอให้ควบคุมการชะลอความเร็ว เพ่ือไม่ให้รถใช้ความเร็วมากนะคะ
และตรงบริเวณศาลพระภูมิชาวบ้านอยากจะได้ตรงนั้นด้วยค่ะ เพราะว่าเป็น
บริเวณที่ชาวบ้านและเด็กชอบไปเดินเล่นตรงนี้กันค่ะ ฝากท่านประธานไปยังท่าน
ผู้บริหารด้วยนะคะ 

  

นายมาโนช  แป้นน้อย     ในเรื่องเนินสะดุดมันเป็นสองแง่นะครับชาวบ้านบางคนอยากให้ติดตั้งเพ่ือป้องกัน 
ประธานสภาเทศบาล  อุบัติเหตุแต่ชาวบ้านบางคนก็ไม่ชอบเพราะท าให้รถเสียหายและเป็นอันตราย             

ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาทางเทศบาลฯจะต้องรับผิดชอบด้วยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ 
ขอฝากไว้ด้วยครับ 

 

  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอเชิญ เลขานุการสภา ท่าน
มนัส  รักด ี   

 

นายมนัส รักดี    ขออนุญาตเสริมนะครับ ซอย 25 /2 ที่ท าเนินสะดุดชาวบ้านได้ร้องเรียนมาว่า 
เลขานุการสภาเทศบาล เนินสูงเกินไป ซอย 25/2 ซอยตันขวามือ  ปกติรถบรรทุกจะมีการเสริมแหนบ

เวลาเนินที่เนินสะดุดสูงจะท าให้ติดแหนบรถบรรทุกครับ 
 
นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.บุญหลง สนลอย     
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายบุญหลง  สนลอย      ขอเสริมท่านมนัส รักด ี ครับ  เรื่องเนินสะดุดทีม่ีความสูง อยากจะฝากหัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล       เวลาเราท าเราต้องท าให้เป็นมาตรฐานว่าระดับความสูง-ต่ าแค่ไหน บางทีชาวบ้าน

อยากจะท าให้สูงทางเราก็ท าให้สูง แต่พอเวลามันสูงเกินไปเจออย่างที่ประธานว่า
ก็จะไม่ชอบอีก อยากจะให้เตี้ยลง ผมว่าเราท าให้เป็นมาตรฐานของเราไปเลยจะ
ดีกว่านะครับว่าจะมีระดับความสูงแค่ไหน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานครับ ขอบคุณครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย      ไม่ต้องสูงมากแต่ให้มันกว้างใหญ่หน่อยก็ดีครับจะได้ไม่อันตราย ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่   เชิญท่าน 
  สท.ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล  
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นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล    เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสริมว่าในกรณีที ่
รองประธานสภาเทศบาล ท าเนินสะดุดอยากให้ทางเทศบาลฯจัดท าป้ายอิงค์ เจ็ทในเขตชุมชนเพ่ือ                   

ลดความเร็วก่อนถึงเนินสะดุดทั้งในเขตชุมชนครับเพ่ือป้องกันไว้ในกรณีที่โดนรถ
ล้มตรงเนินสะดุดเพ่ือป้องกันให้กับเทศบาลฯ ขอเสริมตรงนี้ด้วยนะครับ 

  

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  เชิญ สท.ทัศนวัต มากระจันทร์ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายทัศนวัต  มากระจันทร์         เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  มี 2 เรื่องครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องแรกจะเป็นเรื่องฝาท่อที่ เพ่ิงจะท ายกระดับของฝาท่อ  ซอย ป.เพ่ิมทวี                  

ซอย 32 มันผุจะถึงเนื้อเหล็กแล้วอยากให้ท่านประธานประสานไปยังผู้บริหาร
เพ่ือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างให้เข้ามาแก้ไขด้วยครับเพราะทางเทศบาลจะได้ไม่ต้องไปแก้ไข
น่าจะเป็นเรื่องของการประกันของงานอยู่ครับ  ส่วนเรื่องที่ 2 ซอย 30 เนื่องจาก
น้ าท่วมหนักในวันที่ 18 น้ าฝนมีปริมาณที่มากท าให้มีน้ าท่วมขัง ก่อนหน้านี้             
ก็มีท่วมขังอยู่และพอฝนตกลงมาอีกสมทบท าให้ผ่านระบายน้ าไม่ดีอยากให้ช่วย
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ือระบายน้ าออกหน่อยครับ เพราะจากที่ทราบก่อนหน้านี้ก็มี
การท าแผนในการท าท่อระบายน้ าแต่ยังน่าอยู่ในขั้นตอนต่อไปครับ ช่วงนี้ก็ยังท่วม
อยู่อยากให้ช่วยระบายออกไปก่อนครับชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะเริ่มมีกลิ่น
แล้ว อยากให้ดูส่วนตรงนี้ด้วยครับ ผมได้เดินทางไปดูมาเมื่อเช้าก่อนเข้าร่วม
ประชุมอยากให้ดูคลิปคือไม่สามารถเปิดประตูรถได้เลยเพราะน้ ากระเด็นเข้ามา
เลยครับระดับน้ าค่อนข้างสูงประมาณครึ่งหน้าแข้งได้ และท่วมตั้งแต่ต้นซอยไปถึง
ท้ายซอยเลยครับ ขอฝากด้วยครับ 

 
นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  เชิญ สท.เสียง ผู้ประดิษฐ์พงศ์ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์        เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายเสียง                 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ซ.31 ที่จะไปออกโรงหมี่เตี้ยวและหมู่  9  

หลังโรงช้อนเรื่องไฟส่องทางมืด ซึ่งเว้นระยะห่างหลายช่วง จะขอความอนุเคราะห์
ผู้บริหารให้ช่วยติดตั้งเพ่ิมตามเสาบริเวณเลยโรงหมี่ผ่านทางบ้านนางละมุน                  
เรียบคลอง บริเวณนั้นเป็นช่วงโค้งอยากได้ไฟเพ่ิมทั้งก่อนและหลัง  ซ.หลังโรงช้อน 
ขอเพิ่ม 2 ที่ เพราะเมื่อ 3-4 วันที่แล้ว เกิดอุบัติเหตุบริเวณนั้น เพราะเส้นทางหลัง
โรงช้อนมืด อยากให้เพ่ิมประมาณ 2 จุด คือ ซ.31 ประมาณ 5-6ดวง เพ่ือเพ่ิม  
แสงสว่างให้เพียงพอ และเรื่องไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณเครื่องออกก าลังกาย 
สปอตไลท์ดวงที่ส่องเครื่องออกก าลังกาย บริเวณนั้นเคยล้มมาแล้วและล้มอีก               
แต่ก็ได้ชาวบ้านปีนขึ้นไปตัดต้นไม้เพ่ือเอาออกก่อน จะได้ไม่อันตราย และอยากให้
ย้ายจุด เพราะไกลและติดต้นไม้ ถ้าวันนั้นไม่ตัดกิ่งไม้ก็คงเสียหายไปแล้วครับ                    
ขอความอนุเคราะห์กองช่างให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยย้ายจะดีกว่าให้ใกล้เครื่องออก
ก าลังกาย จะได้มองเห็น และขอให้กองช่าง ช่วยตัดกิ่งไม้บริเวณนั้นด้วย ขอความ
อนุเคราะห์ด้วยครับ 
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นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  เชิญเลขานุการสภา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายมนัส  รักดี           เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา  เรื่อง ท่อประปาเส้นเทศบาล  
เลขานุการสภา       ถึงสามแยกกระจับ น้ าไม่ค่อยไหล ขอให้ช่วยเป่าท่อประปาให้หน่อยครับ 
 ขอบคุณครับ 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล     เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา  ขออนุญาตชี้แจงข้อซักถามของ 
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกทุกท่านนะครับ จากท่าน สท.พรเทพ ด้วยปัญหาลอกท่อตอนน้ าท่วมและ

การติดตั้งเครื่องสูบน้ า มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องไปติดตั้งเพราะเครื่องสูบน้ า   
ต้องมีการแบ่งปันกัน ของท่าน สท.ฐากร เรื่องถนน ซ.ลุงวัง เราพยายามแก้ไข
ปัญหากันมานาน จะให้กองช่างออกไปส ารวจว่าจะซ่อมแซมอะไรได้บ้างนะครับ 
เรื่องนี้เราพยายามคุยกันกับเจ้าของที่ เพ่ือให้เป็นที่สาธารณะ ส่วนเรื่องซอย               
ปั๊มแก๊ส เรื่องไฟฟ้า เรื่องตัดต้นไม้ เดี๋ยวจะให้ทางกองช่างรีบด าเนินการให้ครับ  
สท.เดช ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในซอยปั๊มแก๊สจะมอบให้กองช่างไปส ารวจ  ส่วนของ 
สท.บุญหลง เรื่องกระจกโค้ง เรื่อง MOU เรื่องน้ าท่วม รวมถึงเรื่องการถมที่                
ถ้ายังไงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ และให้ด าเนินการเป็นไป                 
ตามข้อระเบียบ อาจจะไม่ทั่วถึงบ้างจะพยายามเข้มงวดให้มากขึ้นครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  เชิญ สท.พรเทพ นิมิตรนิวัฒน์   
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์       เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภา ฝากท่านประธานถึงผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องที่ผมแจ้งไป เรื่องแรกคือการลอกท่อระบายน้ าแต่ที่ท่านรองฯ แจ้งกลับมาจุด

นั้นเป็นหน้าตลาดครับ ที่เราไปดึงขยะออกมาให้น้ าระบายได้สะดวก แต่ที่ผมให้
ลอกคือ ซ.20 จะเป็นช่วงสั้นๆ เพ่ือให้การระบายน้ าคล่องตัวขึ้น เพราะท่อราง  
ตรงนี้มันจะไปเชื่อมต่อ ซอย20/4 ที่เราวางไป น้ าตรงถนนมันจะช่วยปรับลง           
มาได้ จะช่วยให้ระบายเร็ว น้ าจะไม่ท่วม คือในซอย20 ไม่ใช่ตรงปากทาง 20  
ส่วนเรื่องที่ให้เอาเครื่องไปตั้ง ให้ดูตามความเหมาะสมดูตรงจุดใหญ่ๆ  เช่น              
ดอนบอสโก หรือบริเวณไหนที่จะใช้เครื่องใหญ่ตั้งได้และที่ยังไม่มีเครื่องให้ดูความ
เหมาะสมและจัดซื้อเพ่ือติดตั้ง การตั้งเครื่องจะต้องให้เจ้าหน้าที่เวียนไปดูอยู่แล้ว
เพ่ือเติมน้ ามัน แต่ต้องดูความเหมาะสมว่าตรงไหนสมควรใช้ เครื่องใหญ่                     
เรื่องระบายน้ าให้ชาวบ้านเพราะต้องลดปัญหาให้ได้โดยเร็ว ขอบคุณครับ 

   

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  เรียนเชิญ ผู้บริหารชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
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นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล      เรียน  ประธานสภาเทศบาล ในเรื่องของรายละเอียดการลอกท่อ ซอย 20 
รองนายกเทศมนตรี  เชื่อมต่อ ซอย 20/4 จะให้ทางกองช่างไปส ารวจดูและการติดตั้งเครื่องสูบน้ า               

จะรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด 
 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ เรียนเชิญ ปลัดเทศบาล ครับ    
ประธานสภาเทศบาล  
 
 

นายสมศักดิ์  ตันเจริญ     เรียน   ประธานสภาเทศบาล การที่มอบหมายงานไปแล้วจริงๆแล้วท่านนายก 
ปลัดเทศบาล ได้มอบหมายภารกิจให้ไปด าเนินการแล้วโดยผ่านหัวหน้าส่วนราชการ ในฐานะ 

ผมเป็นปลัดเทศบาลที่จะต้องดูแลของหัวหน้าส่วนให้ราชการ ก็จะน าข้อคิดเห็น 
เพ่ือไปปรับ กรณีที่ได้รับแจ้งมาแล้วจะมีการรายงานที่ชัดเจนทั้งหมดที่สมาชิก              
ได้ เสนอที่ประชุมเราจะมีการติดตาม ส่วนเรื่องการขุดลอกท่อระบายน้ า 
ยกตัวอย่างของ สท.พรเทพ ที่น าเสนอเรื่องการขุดลอกคลองอยากให้มีความ
ชัดเจนเรื่องคลองเส้นไหนด้วย ถ้าเกิดเป็นเขตของชลประทาน เราจะได้ตอบว่า
คลองชลประทานมีงบประมาณของดอนกระเบื้ องครับ  ที่ อยู่ ในเขตของ
ชลประทานทั้งหมดทางชลประทานเขาจะด าเนินการ เราไปลอกไม่ได้เพราะตรงนี้
เขาต้องมีงบส่วนคลอง  ส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเช่น คลองหนอง             
กระจ่อย ตรงนี้เราสามารถท ากันได้ ส่วนเรื่องประเด็นต่างๆจะให้ ผู้อ านวยการ
กองช่าง ได้อธิบายให้ทราบครับ  ต่อมาส่วนเรื่องกระจกโค้ง ก็ได้มอบนโยบาย            
ไปครับ อย่างกรณีที่ให้ทางงานป้องกันฯไปดูกระจก มีหลายรูปแบบนะครับ              
แบบบานใหญ่ แบบสีเหลี่ยมแบบต่างๆทั้งหมด คงต้องมอบแนวทางการปฏิบัติ               
ให้ส่วนให้การทุกๆส่วนไปคิด เมื่อรับข้อมูลจากทางสมาชิกไปแล้วจะน าเรียน              
ทางคณะผู้บริหารกับทางหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือน าข้อมูลที่ทางสมาชิกเสนอ             
ให้มีการติดตามและชี้แจงกับสมาชิกโดยตรงครับ ขอบคุณครับ 

  
 

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ เชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง  
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงครับ เชิญครับ    
 
 

นายสุรชัย  อุดมวิฑิต      เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกคณะผู้บริหารทุกท่าน ขอสรุป 
ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นภาพรวมครับ หัวข้อที่ท่านสมาชิกได้น าเสนอเข้ามา เรื่องขุดลอกคลอง              

และเรื่องลอกท่อ ซอย 20 กรณีของการขุดลอกคลองถ้าจะท าให้ถึงขั้นขุดไป            
ที่ท่อน้ า อาจจะต้องท าเป็นงบประมาณเข้าสภาในการขุดลอกส่วนของ                 
หน่วยงานอ่ืน ค่อนข้างที่จะมีปัญหา ของชลประทานจะไม่ให้เราขุดลอกหรือ
ยกตัวอย่าง เช่น ยืมของกรมทางหลวงในการไปขุดลอกมันก็จะกระทบกับเรื่อง 
ท่อน้ าจะท าให้มีปัญหา โดยหลักๆแล้วสิ่งที่เราท าได้ โดยใช้งบประมาณประจ า            
จะใช้วิธีลอกวัชพืชที่ขวางทางน้ าและขยะลอย ขยะจมน้ าบางส่วน แต่ในทาง
เทคนิคจะให้ขุดช่วยลอกเลนออกบางส่วน แต่ถ้าเกิดจะขุดลอก โดยตรงขั้นตอน 

 
 
 



 
- 31 - 

 
  

นายสุรชัย  อุดมวิฑิต จะเยอะ ต้องใช้เวลา ในส่วนของ ซอย 20 เรื่อง ลอกท่อเป็นนโยบายของท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง นายกให้ส ารวจในเบื้องต้นอยู่แล้วว่าทุกซอยก่อนที่น้ าจะมา ก่อนที่ฝนจะตก               

จะต้องมีการส ารวจและสรุปให้กับท่านนายกได้ทราบด้วยครับ ส่วน ซอย 20            
มีโครงการ ซอย 20/1  ซึ่งจะดูดน้ าบางส่วนออกไปที่  ซอย 22 ปัจจุบันอยู่           
ในขั้นตอนการจัดจ้างเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จคาดว่าน่าจะแก้ปัญหาในระยะยาว
ได้ครับ  ส่วนเรื่องไฟ ต้นไม้ ซ่อมผิวจราจร เรื่องซ่อมผิวเบื้องต้น ได้แจ้งผู้รับจ้าง           
จะเร่งด าเนินการซ่อมให้ครับ ในส่วนของการตัดไม้จะให้เร่งตัดเพ่ิม เรื่องไฟดับ 
กับเรื่องเพ่ิมจ านวนไฟ เบื้องต้นที่ ได้แจ้งมามีซอย 6,8,10,12,15,13,36 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ช่วงเช้าได้เข้าไปท าเพ่ิม ในส่วนของการเพ่ิมไฟในจุดอับ              
จุดอันตราย ถนนที่แสงไฟไม่พอได้จัดท างบประมาณเพ่ือของบประมาณ ซึ่งมีอยู่ 
8  ซอย ซึ่งเราจะไปติดตั้งโซล่าเซลล์เพ่ิมเติมให้  ส่วนบริเวณไหนที่วิกฤตจริงๆ 
หรือเร่งด่วน จะให้เจ้าหน้าที่เร่งส ารวจและรีบด าเนินการติดตั้งให้ครับ  ในเรื่อง
ของเนินสะดุด ทั่วไปที่ผ่านมาท าโดยไม่ได้ท าตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ 
ที่ดูแลเรื่องแนวทางเป็นหลักซึ่งมาตรฐาน จะก าหนดมาตรฐานไว้เลยว่าเนินสะดุด
จะต้องท าความกว้างจะอยู่ที่  3 เมตร เบื้องต้น ในระยะ 3 เมตร รถจะไม่โดด   
ทางท่านปลัดได้ก าชับกับทางกองช่างแล้วว่าให้ท าให้ได้ตามมาตรฐาน ส่วนของ
การติดตั้งป้ายก่อนถึงเนินสะดุดนั้น เป็นมาตรฐานก่อนถึงเนินที่จะต้องท าป้าย
เตือนก่อน 50 – 70 เมตร อยู่แล้วครับ ซึ่งในส่วนของเนินน่าจะท าได้เลย     
เพราะมีวัสดุ อุปกรณ์   ส่วนป้ายอาจจะต้องท าแบบและจัดส่งให้กองคลัง
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  และอีกเรื่องด้วยเขตทางของกระจับไม่มีเขตทาง             
แบบของทางหลวง ไม่ได้กว้าง 1.50 ม. หรือว่ากว้าง 1.7 ม. 1.80 ม. บางที  
เขตทางมีแค่ 50 ชม. ไม่มีที่จะติดตั้ง  ซึ่งตามมาตรฐานป้ายอย่างน้อยควร       
จะกว้าง ประมาณ 80 ซม. ในการติดตั้งเพ่ือให้ประชาชนได้มองเห็นตัวป้าย             
แต่อาจจะล้ าเข้ามาในผิวจราจรและจะพบว่าบางส่วนที่ท าเนินไปแล้วเรายังไม่ได้
ติดตั้งป้ายจะใช้วิธีเพ่ิมเครื่องหมายจราจรก่อนถึงเนินสะดุดเพ่ือเตือนก่อนครับ             
และเครื่องหมายจราจรคือการตีเส้นบนผิวจราจรก่อนถึงเนินยังไงในส่วนนี้                
ผมจะไล่ตรวจสอบ และไปเพ่ิมเติมเพ่ือให้สมบูรณ์แบบครับ และสรุปยังไงขั้นตอน
ในการท างานตอนนี้ทางช่างพบปัญหาเยอะมากอยากจะขอความร่วมมือ                 
คือจากประสบการณ์ที่เคยท างานที่ อ่ืนมาและเจอที่นี่ ผู้ขอไม่ยอมให้ติดตั้งไว้                  
ที่บริเวณหน้าบางตนเอง เมื่อไปติดตั้งหน้าบ้านคนอ่ืนคนก็จะมาร้องเรียน               
เพ่ือให้ช่างมาลื้อ สิ่งที่เราพบบ่อยคือท าแล้วลื้อเสียเวลา เสียของ และไม่ได้อะไร
เลย ทีนี้เบื้องต้นถ้าจะท าจริงๆผมอยากให้มีการประชาคม เอาคนในชุมชนนั้น           
มาคุยกันแล้วก็ออกเสียงเลยว่าตรงไหนยินดีที่จะให้ติดตั้งแล้วช่างก็จะไปดูว่า              
การติดตั้งตรงนั้น จะไปเสริมว่ามันเหมาะสมหรือไม่ เตือนทันไม่ทันยังไงแต่สิ่ง
ส าคัญก็คือขอการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพ่ือที่จะท าให้เสร็จในรวดเดียวครั้ง
เดียวไปเลย เรื่องน้ าท่วมซอย 30 นะครับจริงๆ เกือบทุกซอยที่ท่วมทางท่านปลัด 
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ได้ก าชับและทางช่างไปส ารวจแล้ว  เบื้องต้น  ซอย 30 ปัญหาหลักอยู่ที่ว่าซอย 
ต่ ากว่าผิวจราจรของกรมทางหลวงหมายเลข 323 พ้ืนที่ภายในซอยนั้นปัจจุบัน           
มีการถมที่อยู่ประมาณ 2 – 3 รายทั้งที่อยู่นอกเขตเราและในเขตเราเดิมเลย            
ที่ เหล่านี้ เป็นที่รับน้ าพอถูกถมเลยกลายเป็นว่าน้ าจากบริเวณนี้มาลงในซอย             
และเวลาฝนตกหนักน้ าในเขตกรมทางหลวงก็เข้าไปอยู่ในซอยเราด้วย การที่            
ทางสภาได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาทางกองช่างได้ออกแบบระบบ                
ท่อระบายน้ ากับบ่อพักซึ่งมีประตูน้ าไว้ควบคุมน้ าอยู่แล้ว เราเพ่ิมเติมกันคือ                   
เมื่อได้รับผู้รับจ้างแล้วเราอาจจะใช้เทคนิคโดยยกผิวจราจรในช่วงแรกเพ่ือบล็อก
น้ าไม่ให้น้ าจากกรมทางหลวงไหลเข้ามาในซอยก่อนคือไปใช้เป็นลูกระนาดแต่มัน
ไม่ใช่ลูกระนาดก็คือยกผิวให้มันสูงขึ้นกว่าปกติแล้วก็ค่อยตลบเข้าไปในท้ายซอย    
ในส่วนของบ่อพักตอนท้ายที่จะเชื่อมเค้าไปกับท่อกรมทางหลวงเรามีการติดตั้ ง
ประตูน้ าไว้เป็นวิธีแก้ไขปัญหา เวลาน้ าของกรมทางที่อยู่ในท่อเยอะเกินไป              
เราจะปิดประตูน้ าและสูบออกโดยเราจะบล็อกน้ าจากกรมไม่ให้เข้าไปในพ้ืนที่  
ของเราจะบล็อกน้ าที่ตกในพ้ืนที่ในขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการหาผู้รับจ้าง             
ถ้าได้ผู้รับจ้างแล้วทางกองช่างจะไปลงพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง  ในส่วนของการปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายถมดินที่แจ้งมา ทางกองช่างได้รับทราบ
ปัญหาและปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่ เรื่องถมดินมันมีช่องว่าง                     
ของกฎหมายอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องถมไม่สามารถไปบังคับผู้ที่จะถมได้ ยกตัวอย่าง
เช่น การถมดินที่ท าก าแพงกันดินสูงกว่าที่อีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวนี้ในการท าก าแพง 
กันดินซึ่งไม่สูงมากส่วนมากจะใช้วัสดุกันดินแบบเสียบเป็นแผ่นและท าการถมดิน
ปัญหาที่พบคือน้ าที่ซึมลงไป ไม่ใช้แค่เพียงแต่น้ าออกมาอย่างเดียว การที่ผ่าน             
ร่องก็จะน าพามวลดินออกมาด้วย เลยกลายเป็นดินและเลน  วิธีป้องกันจะต้อง           
ใส่แผ่นวัสดุประเภทหนึ่งจะเป็นแผ่นกันไม่ให้มวลดินออกไปจากพ้ืนที่ไปได้แค่
เฉพาะน้ าอย่างเดียวพวกนี้เป็นวัสดุทางวิศวกรรม  ซึ่งกฎหมายไม่ให้เราบังคับ           
ให้ผู้ถมใส่ซึ่งสิ่งที่เราท าได้คือขอให้เขาเพ่ิมวัสดุพวกนี้เข้าไปส่วนมากเป็นเรื่อง              
ของค่าใช้จ่าย จึงเลือกที่จะใช้ยาแนวด้วยปูนทราย แล้วพอใช้ไปซักระยะหนึ่ง             
ปูนทรายจะแตก ซึ่งหลังจากทราบปัญหาผมก็ได้ประสานไปทางโยธาว่าจะมี             
วิธีไหนที่จะบรรเทาความเดือดร้อน สิ่งที่พบคือเมื่อมันซึมเข้าไปในดินมันจะ             
ซึมผ่านก าแพงออกมาแล้วเอาเลนออกมาด้วย เบื้องต้นผมให้ทางเจ้าหน้าที่                
ไปก าชับผู้ถมดินก่อนว่าให้พยายามท าร่องระบายน้ าเพ่ือให้ทางน้ าระบายออกจาก
พ้ืนที่ก่อนเพ่ือให้มันซึมลงไปข้างล่าง ยังไงส่วนนี้จะรีบติดตามและจะรีบรายงาน
ปัญหาให้ทราบอีกครั้งครับว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ขอบคุณครับ 

 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย       ผมขอฝากเรื่องรถกระเช้าคันใหม่ถึงไหนแล้วครับ ชี้แจง ด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่     
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นายสุรชัย  อุดมวิฑิต         เรียน  ประธานสภาเทศบาล ในเรื่องรถกระเช้า เบื้องต้นมีการสืบหาข้อมูล 
ผู้อ านวยการกองช่าง ต่างๆยังติดปัญหาของการก าหนดมาตรฐานบางตัว ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นว่า

ไม่ควรที่จะระบุ  เช่น การก าหนดว่าต้องเป็น ISO 14 ,100 ซึ่ งเป็น เรื่อง           
ของสิ่งแวดล้อมเรามองว่าดีแต่ไม่เกี่ยวข้องในส่วนเราเลยหาข้อมูลเพ่ิมเติม             
ซึ่งเหลือเพียงแค่ตรวจสอบอย่างเดียว คือ สเปคบางตัวอย่าง เช่น มอก.หรือ             
ว่า ISO ได้แจ้งกับท่านนายกแล้วว่าในสัปดาห์นี้จะรีบเสนอร่าง คาดว่าอสัปดาห์
หน้าจะสรุปจบ และจะน าเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติตามข้ันตอนต่อไปครับ  

   
นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.บุญหลง สนลอย    
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายบุญหลง  สนลอย           เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอฝาก เรื่อง ดิน โคลน 
สมาชิกสภาเทศบาล       เพราะตอนนี้สงสารชาวบ้านจะต้องเสียค่าน้ าประปาเพ่ิมถึง 3 เท่า เพราะต้องล้าง

ดิน โคลน เป็นชั่วโมง ชาวบ้านต้องเสียค่าน้ าประปาเพ่ิมขึ้นเลยนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

  
  

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  ขอเชิญ ท่านรองวรวัฒน์               
ประธานสภาเทศบาล  น้อยโสภา  ได้ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ เชิญครับ   
 
นายวรวัฒน์  น้อยโสภา           เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาทุกท่าน  ในกรณีที่ท่าน  
รองนายกเทมนตรี       เลขานุการสภา ท่านมนัส รักดี  แจ้งเรื่องการเป่าล้างท่อประปาเรียนว่าตอนนี้          

อยู่ในขั้นตอนของการนัดผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการ น่าจะด าเนินการได้ประมาณ
สิ้นเดือน ซึ่งช่วงของการด าเนินการเราจะท าการกวาดล้างเมนช่วงสามแยก
กระจับถึงเทศบาลฯ เบื้องต้นครับ และจะด าเนินการเป่าล้างทุกท่ออย่างต่อเนื่อง
ครับ  ขอบคุณครับ 

  
  

นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่  ขอเชิญ สท.บุญหลง สนลอย    
ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญครับ 
 
นายบุญหลง  สนลอย          เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล       ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษานายกด้วยครับ ที่ได้ไปลงพ้ืนที่ไปดูการท างานเพราะ    

เป็นเพ่ือนกับท่านที่ปรึกษา ผมขอฝากท่านที่ปรึกษาไว้ด้วย และขอขอบคุณด้วย
ครับที่ได้ลงไปดูพ้ืนที่จริงครับ ขอบคุณครับ 
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นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่     
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด  อภิปรายหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ            

อีกขอขอบคุณสมาชิกฯ   หัวหน้าส่วนราชการฯ  และประชาชนที่เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน            
ในวันนี้ท าให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดี  บัดนี้ การ
ประชุมได้ด าเนินการจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ขอปิดการประชุม   

 
 

********************************** 
  

 
 
                                                    เลิกประชุมเวลา......12.10........ น. 
 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้จดรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)                         เลขานุการสภาเทศบาล 
         (นางสาวฉัตรลดา  สินธพ)                 (นายมนัส  รักดี) 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2565  (วันที่  24  พฤษภาคม  2565)  แล้ว 
 

 
(ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการ  
        (นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ)  
 

 
(ลงชื่อ)                                    กรรมการ    (ลงชื่อ)                               กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายจิรายุส  สมจินดา)     (นายทัศนวัต  มากระจันทร์) 
 
 
 


